

The Baptist Tabernacle of Los Angeles

Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015
Phone: (213) 744-9999

E-mail: rhymersjr@sbcglobal.net
www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com



Jack Ngann
Pastor

Dr. R. L. Hymers, Jr.
Pastor Emeritus

Disyembre taon 2022

Minamahal kong kaibigan:

Ako'y pinagpala ng Diyos. Pinagmamalaki kong lubos ang aking mga anak. Si Wesley ay nakatira sa Arizona at mahusay sa trabaho niya sa ministro sa kanyang simbahan. Ang kanyang unang aklat ay mailalathala sa sunod na taon! Si Leslie ay isang matagumpay na mangangalakal at naninirahan kasama ng kanyang asawang si Jin at kanilang mga anak sina Hannah, Sarah, at Roberto IV sa isang magandang bahay La Cañada-Flintridge, hindi gaanong kalayo kay Ileana at ako. Sa tagsibol ng taong ito nagpunta kami sa unang kaarawang pagdiriwang ni Robert IV. Siya na ngayon ay 1 1/2 taong gulang. Tiyak akong magiging pambihira ang magiging buhay niya!

Noong Agosto ang buong pamilya namin ay nagpunta sa Distrito ng Marin, hilaga ng San Francisco, para sa ika-50 na taong anibersaryo ng Simbahan ng Open Door, ang simbahan na natagpuan ko noong 1972 kasama ng aking mga kaibigang sina Mike Riley at Roger Hoffman. Nakalulugod na makita muli sila at ang aking mga kaibigan noon pang sina Mark Buckley at Kent Philpott, at marami pang iba na nakasama namin sa pagsasamang iyon. Ang anak in Mike Riley si Jon ay ang kasalukuyang pastor ng simbahan iyon. Higit sa apat na pung mga simbahan ang naitanim sa buong mundo mula sa ministro ng simbhang ito. Tunay na ang bunga ng Diyos ay masagana!

Ang panahon kung kailan makapagpupulong na kami sa aming bagong gusali sa San Gabriel ay palapit na ng palapit. Ang pagtatayo ay halos tapos na, at katrabaho ang lungsod at distrito upang makuha ang mga kinakailangang mga pahintulot. Ang aming bagong simbahan ay magiging misyon sa mga Tsino, gaya ng pagtawag sa akin ng Diyos na gawin ko noong unang panahon. Ito'y isang lugar na higit na pinaninirahan ng mga Tsino at pinangalanang "Ang Tsinong Bautistang Tabernakulo ng Mas Higit na Los Angeles." Mayroon na kaming mga tao na nagmula sa Tsina na kasama namin sa simbahan. Si Jack Ngann ang aming bagong pastor, ay nagbibigay ng pangaral na tahasan. Pinapayuhan niya ang mga nawawalang mga tao kada Linggo pagkatapos ng paglilingkod kasama ni Dr. Christopher Cagan, nagtutulungang dalhin silang magtiwala kay Kristo.

Noong Setyembre si Rafael Cuellar, ang ama ni Ileana, ay dumating mula sa Guatemala kasama ng anak niyang si Jorge. Si Rafael isang pambihirang tao. Siya na ngayon ay 92 taong gulang at puno pa rin ng lakas sa isip at katawan. Nagmamalaki ako na siya ay aking biyenang. Natuwa siyang makita ang laro ng baysbol mga Dodgers kasama ng kanyang mga apog sina Leslie at Wesley. Isang araw dinala namin siya sa Pyer ng Santa Monica at nagsayang magkakasama!

**MAARI MONG MABASA ANG DAAN DANG NG SALITA-KADA SALITANG MGA PANGARAL
SA APAT NA PUT'ANIM NA MGA WIKA AT WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.**

Gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa dalawang espesyal na mga kaibigan ko. Isa ay si Dr. David Stern. Noong Oktubre nagpunta siya mulasa Jerusalem patungo Langit sa edad na 86. Siya at ang kanyang asawang si Marta ay mapagbigay na nagbayad para sa aming biyahe sa Israel sa aming honeymoon sa Gitnang Silangan. Nanirahan kami sa kanilang tahanan. Si David ay isa sam ga tagatagpo ng Mesiyantikong Hudayismo. Ang pinaka dakilang gawain niya ang “Kompletong Hudyong Bibliya,” ay isang malakas na testimonyo nga Hudyong ugat ng Kristiyanismo. Pinapakita nito, at ipapakita nito magpakilanman, na si Hesus ay parehong walang dudang para sa mga Hudyo at para sam ga Gentil.

Ang aking pangalawang espesyal na kaibigan ay si Dr. Bill Hathaway, isang misyonaryo sam ga Hapon ng maraming taon. Siya ay tinawag ng Diyos na mangangaral. Kahit na siya ay 92 taong gulang, mayroong kanser, at naatake sa puso, na ngangaral pa din siya sa mga Amerikano at mga Hapon. Ang taong ito ay hindi susuko! Ginagalang ko si Bill at minamahal ko siyang lubos.

Ang aking asawang si Ileana ay ang pinaka mapagmahal at mapag-arugang asawa sa buong mundo Siya ay mas higit pa sa kahit anong mahihingi ko. Ang aming ika-40 na pung anibersaryo ay noong ika-27 ng Setyembre. Noong ika-25 ang simbahan at ang aming anak na si Robert Leslie III ay nagbigay ng isang malaking pagdiriwang para sa amin sa Restawran na Castaway sa Burbank. Ang mga tao sa aming simbahan ay nagbigay ng kanilang mga testimonyo sa videyo. Ang aking mga anak sina John Wesley at Robert Leslie ay nagsalita at gayon din ang aming bagong pastor na si Jack Ngann. Natuwa akong makita ang aking matagal ko nang kaibigang si Dr. Jackson Lau mula sa Tsinong simbahan at ang aking kaibigan noong mataas na paaralan pang si Klaipeda Bybee. Nagkasiyahan kaming lubos!

Nagka-atake akong serebral noong nakalipas na taon. Ngunit huwag ninyo akong hindi ibiligang! Balak ko pang manatili ng sandali. Sinabi ng doktor ko minsan sa akin, “Mayroon kang pangangatawan ng isang baka.” Maraming taon noon, nanalangin ako na sana ay mabuhay ako upang maabutan ang ika-50 na taong anibersaryo namin, sampung taon mula ngayon. Umaasa akong naroon ako, ipagakaloob ng Diyos!

Nananalangin akong makita ang muling pagkabuhay ng isa pang beses. Sinasabi ng paborito kong Salmo, “Ako’y sana’y nanglupaypay kundi ko pinaniwalaang makita ang kabutihan ng Panginoon. Sa lupain ng may buhay.” (Mga Awit 27:13). Nakita ko ang kabutihan ng Panginoon — muling pagkabuhay — sa Tsinong simbahan, at muli sa Hesus na Kilusan. Panalangin ko na makakita pa ako ng isa pa, sa aming sariling simbahan!

MAARI MONG MABASA ANG DAAN DANG NG SALITA-KADA SALITANG MGA PANGARAL SA APAT NA PUT’ANIM NA MGA WIKA AT WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Sa kapanahunan ng Paskong ito panalangin ko na, “Panginoon naway mangyari ito.” At naway magkaroon ka ng malugod na panahon na pagdiriwang ng di masabing kaloob ng Diyos (II Mga Taga Conrinto 9:15) na pagpapadala ng Kanyang Anak upang maipanganak at mamatay para sa atin!



Narito ako binibigay senyas na V-para sa-victory sa isa-50 taong anibersaryong muling pagsasama ng Open Door na Simbahan!



Ang aking pamilya at ang aking kaibigang si Mike Riley (sa aking kanan) at sina Steve at Nancy Cross, mahabang panahong mga miyembro ng simbahan, sa muling pagsasama-sama.

Sa Iyo sa Ngalan ni Hesus,

Rev. R. L. Hymers, Jr.
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Mga Filipos 4:13



Ang unang kaarawan ni Robert IV's. Mula sa kaliwa patungo sa kanan: Ang ama ni Jin si Gg. Kim, Si Jin sa isang tradisyonal Koreyanang damit, Si Sarah, Robert III hawak si Robert IV, ako tumatawa, Si Ileana, Sarah, Wesley, at naway ni Ileana si Linda.



Iniibig kong yakapin ang aking mga apong sina Sarah, Robert at Hannah!



Si Ileana at ako kasama si Dr. Jackson Lau sa aming ika-40 na anibersaryo.



Harap: Si Robert III kasama nina Hannah at Sarah, Si Ileana hawak si Robert IV, at ako. Likod: Si Linda, Jin, Rafael at Jorge Cuellar, at kapatid ni Ileana si Erwin Cuellar.



Aming kambal sina John Wesley at Robert Leslie sa kanilang kaarawan kasama sina Robert IV at ako.



Si Ileana at ako sa aming ika 40 na anibersaryong pagdiriwang, sa harapan ng aming ika-25 na anibersaryong retrato.

MAARI MONG MABASA ANG DAAN DANG NG SALITA-KADA SALITANG MGA PANGARAL SA APAT NA PUT'ANIM NA MGA WIKA AT WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.